



ที่ ศธ ๐๗๐๓๘/ว ๑๐๗๘

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี
๘๗/๓๒ หมู่ ๑ ถนนพระยาสุรเสนา
ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ยกเลิกระเบียบแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาและใบประกาศนียบัตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตดุสิต

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แจ้งส่งประกาศยกเลิกระเบียบแสดงผลการประเมินเทียบระดับ
การศึกษาและใบประกาศนียบัตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำ
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากจัดพิมพ์ข้อมูลผิดพลาด เกิดความเสียหาย ไม่สามารถใช้เป็นเอกสารทางราชการได้ จึง
แจ้งเวียนมาเพื่อทราบและมีให้รับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ นั้น

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี พิจารณาแล้วจึงขอส่งประกาศเรื่องยกเลิก
ระเบียบแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาและใบประกาศนียบัตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำกรุงเทพมหานคร
ให้สถานศึกษา ทุกอำเภอทราบ และมีให้รับไว้เป็นเอกสารหลักฐานของทางราชการ ทั้งนี้สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ QR Code ท้ายเอกสาร รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



๘-๑๕

(นางสาวบัณฑิตา วงษ์วุฒิภัทร)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี

กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

โทรศัพท์ ๐-๓๘๒๘-๗๑๔๘ โทรสาร ๐-๓๘๒๗-๓๗๘๘

E-mail address : cbi_nfedc@nfe.go.th

“ เรียนดี มีความสุข ”



ประกาศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตดุสิต
เรื่อง ยกเลิกระเบียบการประเมินเทียบระดับการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ตามที่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตดุสิต ได้รับมอบหมายให้งานฝ่ายทะเบียน งานการศึกษา
เทียบระดับฯ ได้ตรวจสอบการออกกระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จากการตรวจสอบพบว่ามี
กระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ บางส่วนต้องทำการยกเลิกเนื่องจากเกิดการผิดพลาด ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานทางราชการ
ได้ จึงขอยกเลิกกระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.๑ ทศ-ต

๑. ชุดที่ ๐๐๐๐๑ เลขที่ ๐๐๔๕๘๔

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.๑ ทศ-ป

๑. ชุดที่ ๐๐๐๐๑ เลขที่ ๐๖๒๔๑๓

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนาวิ แก้วประไพ)

ผู้อำนวยการ กศน.เขตดุสิต

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตดุสิต

“เรียนดี มีความสุข”